

หอการค้าไทยรุก-เร่งตั้งรพ.ใหม่ ลุ้นการเมืองนิ่งศก.โต3.8%

นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (หอการค้าภาคตะวันออก) กล่าวว่า ในส่วนของเอกชนในพื้นที่ ได้หยุดการลงทุนทุกอย่างเพื่อรอดูสถานการณ์ทางการเมือง เนื่องจากยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา บริหารประเทศจะหน้าตาเป็นแบบไหน โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของแต่ละพรรคการเมืองก็มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไป จึงยากที่จะคาดเดาว่าหลังจากนี้ประเทศจะเดินไปในทิศทางใด "เสียงของเอกชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสานต่อนโยบายที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินการไว้ ซึ่งต้องการให้รัฐบาลใหม่นี้ทำงานแบบระยะยาวหรือประมาณ 2-3 ปี แต่ประเมินจากสถานการณ์แล้วคาดว่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้การเมืองของไทยยังไม่นิ่ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศบางส่วนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์" นายปรัชญากล่าว

นอกจากนี้ นายปรัชญายังกล่าวว่า จากการสำรวจเสียงจากเอกชนในพื้นที่ พบว่าส่วนมากต้องการให้รัฐบาลที่จะเข้ามาต้องมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมถึงนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อย่างเร่งด่วน และต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่เดินหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์และหวังให้เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น และในเรื่องของการส่งออกคาดว่าประเทศยังพอที่จะประคับประคองสถานการณ์ได้ แต่คาดว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องให้รัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อน แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 1 และ 2 จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ แล้วคาดว่าตลอดทั้งปี 2562 ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองในประเทศยังไม่คลี่คลาย โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะซึ่มลงสูงมาก

ที่มา : มติชน

สงกรานต์เงินสะพัด ‘หอการค้า’ชี้คนไทยใช้จ่าย1.3แสนล้าน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลสำรวจพบว่า สงกรานต์ปีนี้แม้ประชาชนจะเน้นท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ แต่เสียงส่วนมากยังอยากอยู่บ้านเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมาก และหากจะไปท่องเที่ยวก็กลัวปัญหาจราจร จึงจะเน้นท่องเที่ยวใกล้บ้านเป็นหลัก และมองว่าจากปัญหาค่าครองชีพแพง จึงไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายใช้สอยมากนักส่งผลให้เงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 135,837.56 ล้านบาท เติบโตเพียงร้อยละ 2.76 เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี 2561 ที่มีอัตราเติบโตถึง ร้อยละ 3.50 หรือมีเม็ดเงิน 132,126.87 ล้านบาท

ที่มา : แนวหน้า

แม่ฮ่องสอนเลิก80เที่ยวบิน

>> สูญทัวริสต์เพ้นรายเศรษฐกิจจวบจากฝุ่นควัน



นางสาวชนเขต บุญญจันทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือเวลานี้เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแม่ฮ่องสอนแล้ว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า 80 เที่ยวบิน จากสภาพหมอกควันส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยการบิน โดยเที่ยวบินหนึ่งมีผู้โดยสาร 65-70 ที่นั่ง คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไปกว่า 6,000 คน ทำให้เวลานี้การเดินทางเข้าออกทำได้เพียงทางถนนเท่านั้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ